



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น ๕ - ๖)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามแนวทาง Thinking School ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดของครู และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับยุคการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน โดยกำหนดการประชุมฯ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการระดับสถานศึกษา และครูได้รับองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับยุคการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพของนักเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขยายรุ่นการอบรมเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน โดยรุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการระดับสถานศึกษา ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๑ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคนละ ๓,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม พร้อมทั้งเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนถึงกำหนดการประชุมในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทั้งนี้ การส่งแบบตอบรับเป็นเพียงการยืนยันเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น (ไม่ควรสำรองค่าพาหนะเดินทางก่อนชำระค่าลงทะเบียน)

/๓. การชำระเงิน ...

๓. การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนกำหนดวันประชุมสัมมนา (ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเต็ม ๑๐๐ คนแล้ว ธนาคารจะปิดรับการชำระเงินสำหรับรุ่นนั้น ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมในรุ่นถัดไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด) โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เป็นแบบฟอร์มในการโอนเงินซึ่งให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เลขที่บัญชี ๐๐๖-๖-๐๗๔๓๒-๐ คนละ ๓,๖๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร จำนวน ๑๐ บาทต่อรายการ)

๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นำหลักฐาน “ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ที่ธนาคารออกให้ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

๕. ในกรณีที่ผู้ร่วมประชุมได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคลากรอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้ทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ตามข้อ ๔ โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มาเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘